



# ตั้ง "10ซีอีโอ" ทูตท่องเที่ยวหนุสร้างรายได้ชุมชน

ข่าวเด่น / ตั้ง "10ซีอีโอ" ทูตท่องเที่ยวหนุสร้างรายได้ชุมชน

OCT  
04  
3:47:00  
Kwang  
324



นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดกิจกรรม "Meet in the village #Best Company Outing Ever" โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ แต่ละองค์กรทำหน้าที่เป็น CEO Village Ambassador ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อหาแนวทางการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยลดการกระจุกตัวด้านการเดินทางท่องเที่ยวและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่ท่องเที่ยวเฉพาะในเขตเมือง

ขณะเดียวกันจะช่วยผลักดันตลาดประชุมสัมมนา พร้อมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จะเชื่อมโยงสู่การสร้างรายได้ชุมชนมากขึ้น จากการจัดกิจกรรมของบริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มสร้างสรรคและขายแพ็คเกจการท่องเที่ยวชุมชนใน 10 ชุมชนตัวอย่างที่ ททท. ได้คัดเลือกในเฟสแรก ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ผ่านตัวแทนจำหน่ายบริษัทท่องเที่ยว สายการบิน สำนักงาน ททท.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ทั้งนี้หากกิจกรรม "Meet in the village" ได้รับความนิยมที่ดี เตรียมแผนพิจารณาขยายกิจกรรมเฟส 2 ในปีหน้า โดยอาจเพิ่มการจัดกิจกรรมเป็น 2 ชุมชนใน 1 จังหวัด จากกิจกรรมครั้งแรกที่คัดเลือก 10 ชุมชนจาก 5 ภูมิภาคหลักทั่วประเทศ ส่วนการดึงกลุ่มมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการนี้ จะช่วยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมกับการพัฒนาประเทศมากขึ้น ซึ่งในเฟส 2 ก็อาจขยายสู่กลุ่มโรงเรียนตามชุมชนต่างๆที่จะมาร่วมเป็นตัวแทนไปพร้อมกับกิจกรรมนี้

สำหรับการแบ่งทีมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน ประกอบด้วย 10 ทีม ที่มี 10 “ซีอีโอ”แต่ละองค์กรเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมดูแลชุมชน ในตำแหน่ง CEO Village Ambassador ประกอบด้วย 1.ทีมชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าราชการ ททท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 2.ทีมชุมชนบ้านถ้ำเสือ โอมสเคย์ จ.เพชรบุรี โดยดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3.ทีมชุมชนบ้านไร่ทองจิง จ.เชียงใหม่ โดยนายธรรศพลฐ์ แบลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5.ทีมชุมชนบ้านริมคลอง โอมสเคย์ จ.สมุทรสงคราม โดยดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 5.ทีมชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย โดยนายวุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ซีอีโอ สายการบิน Bangkok Airways ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทีมที่6. ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน โดยดร.วิรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 7.ทีมชุมชนวิสาหกิจรายไวย์ จ.ภูเก็ต โดยนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 8.ทีมชุมชนบ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ โดยนายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.ทีมชุมชนลิเล็ค จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายณวัฒน์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 10.ทีมชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี โดยพลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Village To The World ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

ทีม : Thaiquote

ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thaiquote.org

<https://www.facebook.com/thaiquote.org>

สนใจลงโฆษณาติดต่อด่วน [thaiquoteorg@gmail.com](mailto:thaiquoteorg@gmail.com)

โทรศัพท์ 022463270